

Số: 1350 /TCGDNN-VP
V/v hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế
giới (15/7/2023) và Kỷ niệm 76 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023) và hưởng tới Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị liên quan quan tâm chỉ đạo, triển khai các nội dung như sau:

I. Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (15/7/2023)

Phát triển kỹ năng nghề đặc biệt là kỹ năng nghề cho thanh niên luôn là sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia, của Liên hợp quốc và các cơ quan, tổ chức quốc tế khác. Theo thống kê của Liên hợp quốc, lao động trong độ tuổi thanh niên (từ 15 đến 24 tuổi) chiếm khoảng 16% lao động toàn cầu. Sự tham gia tích cực của lực lượng lao động này giúp cho xã hội phát triển đảm bảo tính bao trùm, ổn định và bền vững, giảm bớt những khó khăn, thách thức từ sự tác động của biến đổi khí hậu, thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng giới, xung đột và di cư.

Chính vì vậy, tại phiên họp toàn thể vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc nhất trí thông qua một nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 là ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day). Đây là được coi là sự kiện quan trọng đánh dấu sự quan tâm của toàn cầu đối với phát triển kỹ năng cho thanh niên. Mục đích của sự kiện này nhằm nâng cao nhận thức và thảo luận về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các quốc gia và toàn cầu; đồng thời sẽ góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn thế giới.

Chủ đề của ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm 2023 là “**Nâng tầm kỹ năng cho nhà giáo, người dạy nghề và thanh niên vì một tương lai chuyển đổi**” (Skilling teachers, trainers and youth for a transformative future) nhằm nhấn mạnh vai trò thiết yếu của giáo viên, giảng viên trong việc cung cấp các kỹ năng cho thanh niên.

Hưởng ứng ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day) năm 2023, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trân trọng đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về giáo dục nghề nghiệp, phát triển kỹ năng nghề; ý nghĩa, vai trò, giá trị của kỹ năng nghề đối với lao động trẻ trong phát triển nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi trong tình hình cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thời kỳ hậu đại dịch COVID-19. Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, hoạt động phù hợp về đào tạo và phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên trong tình hình mới hiện nay tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đẩy mạnh tuyên truyền ngày Kỹ năng thanh niên thế giới năm 2023 đạt tính lan tỏa cao.

2. Phát động phong trào “Thi đua học tập, rèn luyện phát triển kỹ năng nghề trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và người lao động thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động”; tổ chức các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên là học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, phát hiện và kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh tổ chức, cá nhân, nhà giáo, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên.

3. Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên và người lao động. Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kỳ đánh giá kỹ năng nghề để gia nhập thị trường lao động, lập nghiệp và thực hiện học tập suốt đời, phát triển sự nghiệp.

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển kỹ năng nghề cho lao động trẻ theo nhu cầu doanh nghiệp và phát huy kỹ năng mềm nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, người đào tạo và thanh niên là học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vì một tương lai chuyên đổi. Phối hợp với doanh nghiệp thực hiện công nhận, tuyển dụng, sử dụng, trả tiền công, tiền lương cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp dựa vào kỹ năng và năng lực hành nghề.

II. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hy sinh công hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quan tâm chỉ đạo, tổ chức tốt các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh sinh viên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp, chú trọng giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn đối với các thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng cho học sinh sinh viên.

3. Căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức cho học sinh sinh viên chăm sóc, chỉnh trang, trồng cây, lau dọn các bia, đền tưởng niệm, phần mộ liệt sỹ tại địa phương; dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ. Đồng thời, phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

4. Chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh sinh viên là con thương binh, liệt sỹ, gia đình người có công và có hình thức biểu dương những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đang công tác, học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc quan tâm triển khai thực hiện. / *Nguyễn Thị Việt Hương*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để p/h);
- Văn phòng Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, KNN, HSSV, VP.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Việt Hương